

มติ/ข้อสั่งการจากการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ครั้งที่ ๕

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ตามหนังสือจังหวัดระยอง ด่วนที่สุดที่ รย ๐๐๑๗.๒/ว ๒๘๔๙ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

ลำดับที่	ประเด็น/ข้อสั่งการ	มอบหมายหน่วยงาน
๑	ให้อำเภอวังจันทร์ พิจารณาการแนวทางการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) โครงการดูแลป้องกันและเฝ้าระวังพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อแก้ไขปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่บริเวณแนวเชื่อมต่อ Corridor อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง และโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริเวณอ่างเก็บน้ำประแสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เนื่องจากมีผลการดำเนินงานล่าช้า และยังไม่มีความคืบหน้า	อำเภอวังจันทร์
๒	ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง พิจารณาการดำเนินโครงการส่งเสริมและเชื่อมโยงภาคการเกษตรสู่ภาคการท่องเที่ยว กิจกรรม เพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง งบประมาณ ๑,๖๑๔,๒๐๐ บาท กิจกรรมย่อย จัดทำออกแบบบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากใกล้จะสิ้นสุดฤดูกาลผลไม้แล้ว ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการกำหนด TOR รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ที่ล่วงเลยระยะเวลาการดำเนินการ	สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง
๓	เร่งรัดการก่อกำหนดผู้กักพันธบัตรลงทุนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งขณะนี้ได้ล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงานมาก หากล่วงเลยระยะเวลางบประมาณอาจจะพบได้	- อำเภอนิคมน้ำจืด - อำเภอวังจันทร์ - แขวงทางหลวงชนบทระยอง - สบพช. ๑
๔	งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น ให้พิจารณาปรับกิจกรรมให้เหมาะสมสอดคล้องกับช่วงเวลา ฤดูกาล และเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ภายในไตรมาสที่ ๓ โดยให้แล้วเสร็จทุกกิจกรรมภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ทั้งนี้ ให้กำกับ/เร่งรัดผู้รับจ้างเข้าทำงานทันทีหลังจากลงนามในสัญญาแล้ว	ทุกส่วนราชการ/อำเภอที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (งบดำเนินงาน และงบรายจ่ายอื่น)
๕	งบลงทุน ให้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามงวดงานแผน/ผลการดำเนินงานที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยถือปฏิบัติตามมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒	ทุกส่วนราชการ/อำเภอที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (งบลงทุน)
๖	ให้ทุกส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายงานผลการดำเนินงานให้จังหวัดระยองทราบเดือนละ ๒ ครั้ง ทุกวันที่ ๑๕ และวันที่ ๓๐ เป็นประจำทุกเดือน โดยดำเนินการตามหนังสือจังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย ๐๐๑๗.๒/ว ๑๔๙๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยเคร่งครัด	ทุกส่วนราชการ/อำเภอที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
๗	ให้ส่วนราชการ/อำเภอ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายงานผลการดำเนินโครงการผ่านระบบติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (PADME) ของกระทรวงมหาดไทย โดยให้บันทึกข้อมูลรายละเอียดโครงการ และความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการเป็นประจำและปรับปรุงข้อมูลทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน	ทุกส่วนราชการ/อำเภอที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
๘	หากมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม หรือไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ให้ส่วนราชการ/อำเภอ รายงานจังหวัดระยองทราบโดยด่วน เป็นลายลักษณ์อักษร	ทุกส่วนราชการ/อำเภอที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ